

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39, năm 2020

“Tâm Thức Dồi Dào”

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort”, Phuket, Thailand

Từ 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020

13.03.2020

Kính thưa quý bạn đạo,

Vì phần đông bạn đạo hoang mang vì dịch corona, chúng tôi xin xác nhận là việc tổ chức Đại Hội 2020, từ ngày 22.09.2020 đến 27.09.2020, vẫn tiến triển tốt đẹp, và không có hủy bỏ như những tin đồn. Xin quý bạn chỉ nên xem tin tức cập nhật hóa của BTC Đại Hội trên TBPTĐN, vì chúng tôi sẽ theo dõi tình hình dịch corona thường xuyên. Nếu Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” không thực hiện được vào tháng 9, năm 2020, thì chúng tôi có thể dời vào thời điểm an toàn cho bạn đạo trễ nhất là tháng 9, năm 2021. Địa điểm vẫn giữ Khách Sạn Hilton, Phuket, Thái Lan, không thay đổi.

Xin quý bạn lưu ý : Hiện nay, chúng tôi vẫn giữ hạn chót đóng tiền là 15 tháng 4, 2020 cho những bạn đã ghi danh rồi, và chúng tôi không thể hoàn tiền lại nếu hủy bỏ sau ngày 15 tháng 4, 2020. Nếu Đại Hội dời vào thời điểm mới, an toàn cho bạn đạo, những bạn đạo đã đóng tiền sẽ được ưu tiên giữ chỗ cho đại hội.

Sau ngày 15 tháng 4 2020, quý bạn vẫn có thể ghi danh tùy theo số chỗ còn lại, nhưng sẽ cần đóng tiền một lần, và không thể hoàn tiền lại nếu hủy bỏ.

Chúng tôi đã đích thân bay sang Phuket Thái Lan, trong thời gian từ 27.02.2020 đến 10.03.2020 để theo dõi tình hình ngay tại địa phương.

Khách Sạn Hilton có sẵn chương trình gìn giữ vệ sinh rất nghiêm ngặt, tỉ dụ như mọi máy điều hoà không khí đều được tẩy rửa, các nơi công cộng như thang máy đều tẩy trùng thường xuyên, nơi nơi, đều có để sẵn thuốc sát trùng /hand sanitizer/ để du khách sử dụng, và nhân viên khách sạn được huấn luyện về vấn đề vệ sinh và sát trùng rất kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, tại nơi đây, hiện tại, không có ca nào bị virus, và du khách từ già đến trẻ, em bé nằm nôi, đều tung tăng hồn nhiên, trong không khí trong lành, bầu trời trong xanh, và ánh mặt trời sáng choang. Gió biển và cách kiến trúc đặc biệt của khách sạn giúp cho nơi đây luôn thoáng khí và bù đắp phổi chúng ta luôn hít thở gió biển trong lành.

Hành trình lần này đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho việc tổ chức Đại Hội, và chúng tôi cũng mong là mọi việc “*ôn ôn ào ào, rồi đâu cũng vào đấy*” như Đức Thầy thường nói, và chúng ta ghi nhớ Điều 8 trong 10 điều Thực Hành Tâm Đạo là “**Giữ Tâm Thanh Tĩnh, Bất Cứ Trường Hợp Nào Xảy Đến**”, để vượt qua mọi thử thách và điều luyện tâm thức thêm dồi dào. Khách sạn cũng rất vui mừng khi biết chúng ta đến đây để tổ chức một Đại Hội Tâm Linh, với mục đích cầu nguyện cho thế giới hoà bình, bớt nạn tai.

Chúng tôi ước mong quý bạn sẽ bền tâm vững chí, cố gắng giữ cho biển lòng thanh tịnh, để chúng ta cùng quy về Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào, và cùng chung hưởng những ngày Tết Vô Vi thật ấm cúng, thanh bình, trong tình thương yêu và sự quang chiếu của Bề Trên

Ngoài ra, quý bạn có thể theo dõi thông tin cập nhật hóa ngày 12.03.2020 về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 39 năm 2020, tại Phuket, Thái Lan theo đường link như sau:

<https://youtu.be/sVAuX0N8nYU>

Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ tại Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào”.

Kính thư,

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế